



# โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (GO EEC)

## ความนำ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก หรือที่เรียกกันว่าอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งตามกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดวิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงขานรับนโยบายดังกล่าวด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) โดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมของประเทศด้วยการใช้งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนให้อุตสาหกรรมไทยไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value Based Economy) ซึ่งการปรับเปลี่ยนที่อาศัยพลังนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูงนั้น จำเป็นต้องยึดโยงกับการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทย ผู้ประกอบการไทย และแรงงานฝีมือให้สอดคล้องอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (SMEs) จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดด้วยการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มหุ่นยนต์และอัตโนมัติ กลุ่มอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ต้องเตรียมรับมือกับการแข่งขัน การเจริญเติบโตของพื้นที่ภาคตะวันออก จากนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ที่พร้อมจะรับการพัฒนาให้เข้าสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 ให้สามารถดำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง มั่นคง อย่างยั่งยืน ตามนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล

## วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการปฏิรูปอุตสาหกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มาตรฐาน นวัตกรรม หรือการดำเนินธุรกิจเชื่อมโยงกับการให้บริการของศูนย์ ITC
- เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายอุตสาหกรรมยานยนต์มีผลิตภาพการผลิตและผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น
- เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมฮาลาล อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมอื่นๆ ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล